



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตลาดกระบัง โทร. ๐ ๒๓๒๖ ๙๐๑๕ หรือ โทร. ๐๙๗๘-๙)

ที่ กท.๕๓๐๗/๒๐๓

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอเชิญเป็นพิธีกรในการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพฯ

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุเหร่าลำนายโส

ด้วยฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตลาดกระบังกำหนดจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับสำนักงานเขตลาดกระบัง ในวันอาทิตย์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนแสงหิรัญวิทยา เขตลาดกระบัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นและเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ตลอดจนเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตลาดกระบัง พิจารณาแล้วว่าผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการเป็นพิธีกรต่างการฝึกอบรม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์เชิญ นายอภิวัฒน์ เรืองมนตรี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุเหร่าลำนายโส เป็นพิธีกรการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับสำนักงานเขตลาดกระบัง ในวันอาทิตย์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนแสงหิรัญวิทยา เขตลาดกระบัง พร้อมนี้ได้แนบกำหนดการและคำกล่าวมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(นายปรามอทย์ สิริสุป)

นักวิชาการศึกษานำงานการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตลาดกระบัง

กำหนดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนักงานเขตลาดกระบัง

วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมโรงเรียนแสงหิรัญวิทยา สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น.	ลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.	พิธีเปิด นายปราโมทย์ สีรูป หัวหน้าฝ่ายการศึกษา กล่าวรายงาน ประธานในพิธี (นายชัชชญา ขำจันทร์) ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กล่าวเปิด
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.	บรรยายเรื่อง "บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับการมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล" นายณรงค์ เฉียงลับ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดเทพศิลา สำนักงานเขตบางกะปิ
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.	บรรยาย เรื่อง "บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับการมี ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล" โดย นายนิกร เส้าผืน อดีตผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๐๐ น.	ปิดประชุม
หมายเหตุ	รับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๐.๓๐ น. รับประทานอาหารว่าง เวลา ๑๔.๓๐ น.

คำกล่าวเปิด

โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันอาทิตย์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน ท่านประธานและท่านเลขาธิการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหัวหน้าฝ่ายการศึกษาและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการ
ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของสังกัดสำนักงานเขตลาดกระบังใน
ครั้งนี้

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนับว่าเป็นคณะกรรมการชุดที่มีความ
สำคัญต่อการบริหารจัดการโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนในระดับการศึกษา
ภาคบังคับซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนและความใส่ใจใกล้ชิดกับคณะกรรมการใน
ฐานะที่เป็นทั้งหน่วยงานภายนอก ซึ่งมีบทบาทอันสำคัญยิ่ง เป็นคณะบริหารที่
ปรึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา คอยให้คำชี้แนะและแนวทางแก้ไขให้
สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมโดยราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในการ
ประชุมสัมมนาครั้งนี้ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะได้รับแนวทางและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการนำไปใช้พัฒนาสถานศึกษาที่ท่านสังกัด
อยู่

ท้ายนี้ขอให้การประชุมสัมมนาบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ
ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสัมมนากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง ณ บัดนี้